

อธิการมทส.เผยผลสัมฤทธิ์วาระ25ปี

ผลิตบัณฑิต-วิชาการตอบโจทย์พัฒนาชุมชนยั่งยืน

ศ.ดร.ประสาธ สืบคำ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) เปิดเผยว่า มทส.กำลังเข้าสู่ “ปีรัชดา มทส.” หรือวาระครบ 25 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัย ในวันที่ 27 ก.ค.นี้ ซึ่งแม้มหาวิทยาลัยจะเปิดดำเนินการมาเพียง 25 ปี แต่จากการประเมินผลตามแผนแม่บท ทั้งแผนวิชาการและแผนกายภาพตลอดระยะเวลาการดำเนินงานที่ผ่านมา นับว่า มทส.มีสัมฤทธิ์ผลเป็นที่ประจักษ์ชัดว่าโตตามแผนและโตเต็มแผน ทั้งด้านปริมาณแรกตั้งว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยขนาดกลาง และการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้รับการประเมินให้อยู่ในกลุ่มดีเลิศด้านการวิจัย และเชื่อมโยงด้านการเรียนการสอน จากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยไทย รวมถึงการได้รับการประเมินในระดับดีมาก อันดับ 1 ของมหาวิทยาลัยของรัฐ และอันดับ 2 ของประเทศ กลุ่มมหาวิทยาลัยที่เน้นการผลิตบัณฑิตและวิจัย จากการประเมินคุณภาพภายนอกสถาบันอุดมศึกษา รอบสอง เป็นต้น

ปัจจุบันมหาวิทยาลัยเปิดการเรียนการสอนกลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีการจัดการ วิทยาศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ แพทยศาสตร์ และทันตแพทยศาสตร์ รวมหลักสูตรปริญญาตรี 35 หลักสูตร

ปริญญาโท 38 หลักสูตรและปริญญาเอก 35 หลักสูตร ผลิตบัณฑิตไปแล้ว 18 รุ่น ซึ่งด้านสัมฤทธิ์ผลของการผลิตบัณฑิตพบว่า สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแห่งชาติ(สกอ.) ได้รายงานข้อมูลสารสนเทศในปี 2553 ว่า มทส.มีอัตราการผลิตบัณฑิตทำร้อยละ 86 ถือเป็นอัตราสูงที่สุดของประเทศ และมีอัตราสูงขึ้นทุกปี การที่บัณฑิตของมทส. มีอัตราเงินเดือนเฉลี่ยสูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศร้อยละ 25.8 จากโครงการสำรวจค่าจ้างและสวัสดิการ ปี2557/2558 ต่อสาธารณะ โดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย รวมถึงการตรวจประเมินภายในที่ได้วัดระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตอยู่ในระดับที่สูงมากเช่นกัน

“อย่างไรก็ตาม มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันถาวรของสังคมที่ไม่มีวันสร้างเสร็จสมบูรณ์ จำเป็นต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ขณะนี้ มทส.กำลังจัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัยระยะที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) กำหนดยุทธศาสตร์และทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อธำรงไว้ซึ่งความเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการสร้างสรรค์นวัตกรรมและเป็นที่ยิ่งของสังคม ที่พร้อมจะนำปัญหาของสังคมมาเป็นโจทย์วิจัย และนำผลงานวิจัยไปต่อยอดในเชิงอุตสาหกรรมหรือสร้างประโยชน์สู่เกษตรกร มีผลต่อสังคมในวงกว้าง ตอบโจทย์ความต้องการของชุมชนได้จริง” อธิการบดี มทส.กล่าว